

แนวทางการปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้

\*\*\*\*\*

๑. พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้ ต้องรักษাজริยธรรมอย่างเคร่งครัด อยู่เสมอ โดยต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ ดังนี้

ควรกระทำ (Do's)	ไม่ควรกระทำ (Don'ts)
<p>๑. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข</p> <p>๒. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่ อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนอง ครองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี</p> <p>๓. กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง</p> <p>๔. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ</p> <p>๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสายคำโห้</p> <p>๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๗. ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์ของความ เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็น พลเมืองดี และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>๘. ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุข แก่ประชาชน</p> <p>๙. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ประหยัด คุ่มค่า และระมัดระวังไม่ให้เกิดความ เสียหาย</p> <p>๑๐. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี</p> <p>๑๑. มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์</p> <p>๑๒. จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม</p>	<p>๑. ไม่แสดงออกด้วยกิริยาอาการหรือวาจาในลักษณะที่ ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์</p> <p>๒. ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจเป็นการขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๓. ไม่หาทางปฏิเสธ บ้ายเบี่ยง เกี่ยงงาน ในการปฏิบัติ หน้าที่และการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มา ขอรับบริการ</p> <p>๔. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือปิดความรับผิดชอบ ของตนไปให้ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือผิดพลาด ในการปฏิบัติงานขึ้น</p> <p>๕. ไม่ปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบ</p> <p>๖. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อต่อการกระทำ ผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ</p> <p>๗. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพลใดๆ ในการชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้องชอบธรรม</p> <p>๘. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน</p> <p>๙. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกหรือ เลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง</p> <p>๑๐. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใดๆ อันอาจเป็นเหตุให้ เสื่อมเสียเกียรติ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์ของตนเองและ ราชการ</p>

ควรกระทำ (Do's)	ไม่ควรกระทำ (Don'ts)
๑๓. ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชน อันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้องครบถ้วน และไม่บิดเบือน ๑๔. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ อย่างยั่งยืน	

๒. ให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการในสังกัด ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล สายคำโห้ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี

-----